

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ ÔN LUYỆN VĂN 9
 Ngày 04/04/2020

Câu	Đáp án	Điểm
Phần I		
Câu 1	- Bài thơ được sáng tác năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa khánh thành, Viễn Phương ra thăm miền Bắc vào lăng viếng Bác	0.5
Câu 2	Học sinh có thể chọn một trong các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ như nói giảm, nói tránh, ẩn dụ, nhân hóa để phân tích tác dụng	1.0
Câu 3	<p>a. Chép chính xác khổ thơ</p> <p>b. Viết đoạn văn</p> <p>* Yêu cầu về hình thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đúng hình thức đoạn tổng – phân – hợp , đúng chủ đề, mạch lạc, có sự liên kết - Số câu: khoảng 15 câu - Có sử dụng thành phần khởi ngữ - Có sử dụng thán từ <p>* Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo một số ý sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cảm nhận được cảm xúc nghẹn ngào, xúc động của tác giả và những người con miền Nam lần đầu được thăm lăng Bác, đối diện trực tiếp với thi hài Bác. - Biết bám sát vào ngữ liệu, vào các tín hiệu nghệ thuật để cảm nhận về nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Biện pháp nói giảm, nói tránh “ Bác nằm trong giấc ngủ bình yên” để giảm bớt nỗi xót xa và cũng để khẳng định Bác còn sống mãi trong lòng mọi người dân đất Việt + Hình ảnh <i>vàng trắng</i> có thể hiểu là ánh sáng dịu nhẹ trong lăng; là tượng trưng cho tình yêu thương, kính trọng của muôn người đối với Bác; ca ngợi vẻ đẹp khác của tâm hồn Bác, vẻ đẹp của sự thanh cao, vĩ đại; đồng thời còn gợi đến những vần thơ tràn ngập ánh trăng của Người. + Hình ảnh ẩn dụ <i>trời xanh</i> gợi sự trường tồn, vĩ đại của Bác + Kết cấu vẫn biết, mà sao khẳng định sự đối lập giữa lý trí và tình cảm của muôn người đối với Bác: sự kính yêu vô bờ, niềm tự hào khôn xiết và cả nỗi xót xa, nghẹn ngào của những đứa con về bên 	<p>1.0</p> <p>1.5</p> <p>2.0</p>

	di hài cha...	
PHẦN II		
Câu 1.	Các phương thức biểu đạt: Tự sự, nghị luận, miêu tả	0.5
Câu 2	- Năm mươi bốn tuổi nhân vật <i>tôi</i> vẫn chưa tự xếp quần áo cho mình - Vì: <i>Tất cả đều là việc của mẹ. Giặt, phơi, xếp, ủi, treo lên móc</i>	0.5 0.5
Câu 3	- Phép liệt kê: <i>thật là thơm, một mùi hương mới mẻ, lạ lẫm, thanh sạch, “nóng giòn”.</i> - Tác dụng: + Nhấn mạnh mùi thơm của những chiếc áo được phơi dưới nắng và khẳng định niềm vui sướng của nhân vật <i>tôi</i> khi lần đầu tiên nhận ra mùi thơm ấy... + Tạo âm hưởng nhịp nhàng, tăng sức hấp dẫn cho lời văn	0.5
Câu 4	* Yêu cầu về hình thức : Viết đoạn văn nghị luận hoàn chỉnh, đúng chủ đề, đảm bảo bố cục, liên kết chặt chẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt... * Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo một số ý sau: - <i>Giải thích:</i> Tự lập là tự bản thân tạo dựng, giải quyết và lo liệu cho mọi công việc, sự nghiệp của mình một cách độc lập, không trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, không ỷ lại vào người khác. - <i>Vai trò của tính tự lập:</i> + Tự lập giúp con người có tính sáng tạo hơn. + Khi tự lập, con người có ý thức hơn trong mọi hành động + Tính tự lập giúp con người nhận thức toàn diện hơn về mọi mặt, có cái nhìn bao quát hơn về mọi mặt cuộc sống. + Tính tự lập giúp con người khẳng định giá trị bản thân. + Tính tự lập giúp xã hội hoàn thiện và phát triển - <i>Biểu hiện:</i> + Biết sắp xếp thời gian biểu, tự chăm sóc bản thân lo cho sức khỏe của mình, không để người khác nhắc nhở, lo lắng + Có kế hoạch trong học tập, công việc và luôn cố gắng hoàn thành kế hoạch đó... - <i>Phê phán:</i> Những người sống ỷ lại, dựa dẫm vào người khác... - <i>Bài học:</i> + Tự lập là chìa khóa của thành công, mỗi người cần rèn luyện từ	0.5 1.5

	khi còn nhỏ + Phân biệt tự lập với kiêu ngạo, chủ quan...	
--	--	--